

Số: /KH - SGDDĐT

Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 307-KH ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị**

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND thành phố (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 12/KH-UBND) thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 99/NQ-CP); Kế hoạch số 307-KH/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 307-KH/TU);

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

b) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất là người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Kế hoạch số 307-KH/TU, Kế hoạch số 12/KH-UBND, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng.

## **2. Yêu cầu**

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát Kết luận số 50-KL/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Kế hoạch số 307-KH/TU, Kế hoạch số 12/KH-UBND đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, trách nhiệm được phân công, tạo sự đồng bộ, liên thông, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

b) Các nhiệm vụ, giải pháp phải từ thực tiễn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay, có lộ trình và phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG**

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chủ trương, quy định của Trung ương, Thành ủy, Thành phố; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Tiếp tục theo dõi, bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Trung ương, Bộ, ngành và chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao tham mưu quản lý đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

3. Tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh tham mưu thực hiện phân cấp đối với ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

4. Kịp thời đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ và quy định, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Tiếp tục rà soát, tập trung triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính và các nhiệm vụ liên quan về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Kế hoạch số 307-KH/TU, Kế hoạch số 12/KH-UBND.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác thông tin và tuyên truyền**

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu nội dung Nghị quyết số 99/NQ-CP, Kế hoạch số 307/KH-TU, Kế hoạch số 12/KH-UBND đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

*Thời gian thực hiện:* Thường xuyên

#### **2. Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện**

(1) Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị.

*Đơn vị thực hiện:* Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

*Thời gian thực hiện:* Thường xuyên.

(2) Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị nếu có vướng mắc trong việc ký hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự

nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ và Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Tổ chức Cán bộ Sở chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan, địa phương khi có vướng mắc.

**Thời gian thực hiện:** Từ năm 2024

(3) Rà soát, đề xuất việc tuyển dụng công chức đối với cơ quan Sở đã thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm theo tỷ lệ quy định và thực hiện tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm theo tỷ lệ quy định.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Tổ chức Cán bộ Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Thường xuyên hàng năm.

(4) Rà soát, tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình hợp lý, phù hợp với khả năng của từng đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa đối với đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính so với năm 2021.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Từ năm 2024.

(5) Tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy định và Kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2022 - 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, 10% số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Tổ chức Cán bộ Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Từ nay đến năm 2026.

(6) Rà soát, sắp xếp quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, nhu cầu xã hội và thị trường theo quy hoạch định hướng của các bộ, ngành trung ương.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Từ nay đến năm 2025.

(7) Tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Tổ chức Cán bộ Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Hoàn thành trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 02 năm 2024.

(8) Tham mưu thực hiện cải cách hành chính, vận hành có hiệu quả mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền số, ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa công vụ, tạo lập nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

**Đơn vị thực hiện:** Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

**Thời gian thực hiện:** Thường xuyên

(9) Tập trung thực hiện việc rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cơ quan Sở, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

**Đơn vị thực hiện:** Phòng Tổ chức Cán bộ Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở có trách nhiệm:**

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, sự quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý về chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

b) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp chủ trương, quy định và nội dung Kế hoạch này, trong đó cần xác định rõ những việc cần làm ngay, xác định lộ trình cụ thể và phân công thực hiện rõ ràng.

c) Chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

d) Chủ động, đề xuất sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, kiện toàn bộ máy, biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

đ) Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo tiến độ xác định cụ thể trong nội dung Kế hoạch.

**2. Giao Phòng Tổ chức Cán bộ Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.**

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 307-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đề xuất các nội dung cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định của Trung ương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- GD, PGD Sở GD&ĐT;
- Trưởng các phòng cơ quan Sở;
- Trường THPT công lập;
- Đơn vị công lập trực thuộc Sở;
- Công thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Văn Kiệm**

